

มติของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วัน พุธ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒๑๖ และ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex

เรื่องแจ้งจากที่ประชุม

วาระที่	เรื่องที่แจ้ง	รายละเอียด	มติที่ประชุม
๑.๑.๑	การประเมินการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	ตามมติที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้การประเมินการเรียนการสอนดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สำหรับการประเมินจะได้มากน้อยเพียงใดให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นนิสิต ซึ่งในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กำหนดให้นิสิตประเมินฯ ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕	รับทราบ
๑.๑.๒	การเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับส่วนงาน คณะฯ ได้กำหนดให้ ประธานสาขาวิชา ประธานสโมสร นิสิตคณะฯ และบุคลากร เสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับคณะฯ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกระหว่างวันที่ ๑-๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นระดับส่วนงานไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยต่อไป	รับทราบ
๑.๑.๓	การตรวจสอบความพร้อมของหลักสูตรที่ให้ กู้ยืม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕	ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ส่งหนังสือมายังมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งรายชื่อหลักสูตรที่ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑. หลักสูตรใหม่ที่ผ่านการรับทราบหลักสูตร/หลักสูตรปรับปรุงที่ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่กองทุนให้กู้ยืมกับผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าได้ มีหลักสูตรที่สังกัดคณะฯ ที่ผ่านตามข้อนี้ จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ	รับทราบ

วาระที่	เรื่องที่แจ้ง	รายละเอียด	มติที่ประชุม
		<p>๒. หลักสูตรปรับปรุงที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่กองทุนให้กู้ยืมได้เฉพาะผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี มีหลักสูตรที่สังกัดคณะฯ จำนวน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ ทั้งนี้สำหรับทั้ง ๓ หลักสูตร คณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงฝ่ายวิชาการเพื่อให้เร่งดำเนินการเสนอหลักสูตรไปยังสปอ ต่อไป</p>	
๑.๑.๔	<p>การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๕</p>	<p>ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหมวดศึกษาทั่วไป โดยเปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เป็น ๒ ประเภทคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการหลายศาสตร์ร่วมกัน โดยมีรายวิชาที่มีคณาจารย์ภายในคณะฯ เป็นกรรมการยกเว้น คือ รายวิชา ๐๐๐๐๒๔๑ ชุดความคิดการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม</li> <li>๒. รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไม่มีรายวิชาที่คณาจารย์ในสังกัดคณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดมีความประสงค์จะเสนอรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือกสามารถดำเนินการได้โดยผ่านคณะฯ</li> </ol>	รับทราบ
๑.๑.๕	<p>ความคืบหน้าการดำเนินการย้ายที่ทำการคณะฯ ไปยังอาคาร ๑๘</p>	<p>คณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือไปยังฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วจำนวน ๕ ฉบับ ขณะนี้ทางฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาได้ส่งมอบงานให้กับฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว</p>	รับทราบ
๑.๒.๑.๑	<p>การจัดโครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒</p>	<p>สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้คณะฯ จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗</p>	รับทราบ

วาระที่	เรื่องที่แจ้ง	รายละเอียด	มติที่ประชุม
		มิถุนายน ๒๕๖๕ กำหนดรับเอกสารสมัครเข้ารับ การอบรมเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕	
๑.๒.๑.๒	การจัดโครงการ พัฒนาบุคลากร บริษัทโฮมมาร์ท ม้งกรทอง จำกัด หลักสูตรการบริหาร และการจูงใจทีมงาน	ด้วยคณะฯ จัดบริการวิชาการให้กับบริษัท โฮมมาร์ทม้งกรทอง จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุน งบประมาณ จำนวน ๒๖,๙๑๒ บาท กำหนดจัด โครงการคือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ มีที่มหาวิทยาลัย จากคณะฯ จำนวน ๒ ท่าน	รับทราบ
๑.๒.๒.๑	การช่วยเหลือนิสิต ประสบอัคคีภัย	ตามที่คณะฯ ได้รับแจ้งว่านิสิตสังกัดหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้ประสบ อัคคีภัย เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดย คณะฯ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ และรวบรวมเงิน ช่วยเหลือจากบุคลากร มอบให้กับนิสิต จำนวน ๑๓,๒๐๐ บาท นอกจากนี้ ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และ มหาวิทยาลัย ทักษิณ โดยฝ่ายกิจการนิสิตสงขลา ได้บริจาคเงิน ช่วยเหลือนิสิตด้วยเช่นกัน	รับทราบ
๑.๒.๒.๒	ยอดจำนวนนิสิตที่ติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	จำนวนนิสิตที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีจำนวน ๓๙ คน โดยส่วนใหญ่จะแพร่ระบาดมาจากบ้านพัก สถานที่ ฝึกงาน/สหกิจศึกษา และ สถานบันเทิง	รับทราบ
๑.๒.๓.๑	การสร้างควม ร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอก	การสร้างควมร่วมมือกับหน่วยงาน ภายในประเทศ คณะฯ ได้ดำเนินการเจรจาควม ร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ใน ขั้นตอนกำหนดรายละเอียดการดำเนินการควม ร่วมมือ โดยสาขาบัญชีได้แจ้งความประสงค์ให้ คณะฯ ดำเนินการสร้างควมร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ใน การดำเนินการกิจกรรมสาขาวิชาอื่นสามารถเข้าร่วมได้ สำหรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์สงขลา คณะฯ จะดำเนินการติดต่อใน ภายหลัง  การสร้างควมร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ประเทศ ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ได้แจ้งความประสงค์ทำ ควมร่วมมือกับ Harran University ประเทศตุรกี ทางคณะฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการติดต่อด้าน ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยดังกล่าว	รับทราบ

## เรื่องแจ้งพิจารณา

วาระที่	เรื่องพิจารณา	รายละเอียด	มติที่ประชุม
๔.๑	พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด	ด้วยประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีความประสงค์ขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเพื่อสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษาจำนวน ๒ ท่าน	เห็นชอบ
๔.๒ - ๔.๔ ๔.๖ - ๔.๗	พิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของบุคลากร	ด้วยบุคลากรขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการจำนวน ๖ เรื่อง	-อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕ เรื่อง -ไม่อนุมัติ จำนวน ๑ เรื่อง เนื่องจากไม่เป็นไปตามประกาศ ข้อ ๓.๑.๓
๔.๕	พิจารณาการขอรับการอ้างอิงผลงานวิชาการของบุคลากร	ด้วยบุคลากรขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการอ้างอิงผลงานวิชาการจำนวน ๑ เรื่อง	อนุมัติงบประมาณ
๔.๘	พิจารณาการเสนอเอกสารประกอบการสอนของบุคลากรเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔	ด้วยบุคลากรได้เสนอเอกสารประกอบการสอน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เรื่อง	เห็นชอบโดยปรับแก้ไข
๔.๙	พิจารณาการเสนอผลงานเชิงวิเคราะห์ของบุคลากรเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔	ด้วยบุคลากรเสนอผลงานเชิงวิเคราะห์ จำนวน ๑ เรื่อง เพื่อใช้ในการประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔	เห็นชอบโดยปรับแก้ไข
๔.๑๐	พิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ	ตามที่ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้จัดทำบันทึกถึงคณะฯ เพื่อให้คณะฯ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ ๑ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ฉบับลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น ส่วนที่ ๔ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และขั้นตอน	เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน ๓ ท่าน คือ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา

วาระที่	เรื่องพิจารณา	รายละเอียด	มติที่ประชุม
		<p>การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ข้อ ๑.๒.๑ ๑) ได้กำหนดให้ส่วนงานวิชาการดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดส่วนงาน เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี คนละไม่เกิน ๑ ชื่อ และให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการนำรายชื่อที่ได้รับไปประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อพิจารณาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีส่วนงานละไม่เกิน ๓ ชื่อ นั้น คณะฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้บุคลากรเสนอชื่อฯ ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน ๓ ท่าน</p>	<p>๓. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ จิตรรัตน์ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ เห็นชอบเสนอชื่อเฉพาะลำดับที่ ๑ และ ๒</p>
๔.๑๑	<p>พิจารณาร่างกำหนดการส่งค่าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔</p>	<p>ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้คณะฯ จัดส่งค่าระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดการส่งค่าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕</p>	<p>เห็นชอบกำหนดการส่งค่าระดับชั้น</p>